

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI LẦN THỨ IV**

Đại hội đại biểu Đảng bộ Đại học Quốc gia Hà Nội lần thứ IV được tiến hành từ ngày 11 đến ngày 13/8/2010.

293 đại biểu chính thức, đại diện cho 1440 đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự đại hội.

Đại hội đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI của Đảng, Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV; thảo luận, biểu quyết và thông qua những nội dung quan trọng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa III trình đại hội; bầu Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV, nhiệm kỳ 2010 – 2015 và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XV.

**Đại hội đại biểu Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ IV**

**QUYẾT NGHỊ**

1. Thông qua dự thảo: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa III trình đại hội, gồm những nội dung chủ yếu sau:

**1.1. Về đánh giá thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHQGHN lần thứ III, nhiệm kỳ 2005 – 2010**

Đại hội khẳng định :

**a. Những thành tựu, ưu điểm nổi bật của Đảng bộ trên các lĩnh vực**

**+ Về thực hiện nhiệm vụ chính trị**

*Công tác đào tạo có nhiều đổi mới, phát triển đào tạo tài năng, chất lượng cao, đào tạo sau đại học; quy mô đào tạo đại học chính quy giữ ổn định; phương thức đào tạo theo tín chỉ đã và đang đi vào nền nếp; xây dựng một số ngành, chuyên ngành đạt chuẩn quốc tế có những thành công bước đầu; liên thông, liên kết đào tạo trong và ngoài ĐHQGHN được đẩy mạnh; tiếp tục tiên phong triển khai kiểm định chất lượng đào tạo với những bước tiến quan trọng; thực hiện sáng tạo các cuộc vận động của Ngành giáo dục đào tạo.*

*Chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học công nghệ được nâng cao. Công tác quản lý trong lĩnh vực khoa học công nghệ có nhiều đổi mới và đạt hiệu quả cao; tăng nhanh số lượng đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ, ĐHQGHN là một trong những cơ sở giáo dục, đào tạo và nghiên cứu có số lượng các bài báo khoa học nhiều nhất đăng tạp chí quốc tế có uy tín; cơ sở vật chất, hệ thống phòng thí nghiệm trọng điểm được hiện đại hóa; các nhóm nghiên cứu mạnh phát triển; hợp tác trường - viện - cơ sở công nghiệp được tăng cường.*

*Hợp tác quốc tế phát triển về quy mô, có hiệu quả, nâng cao vị thế của ĐHQGHN. Các hoạt động giao lưu học thuật và trao đổi văn hoá tiếp tục được duy trì và tăng cường; ĐHQGHN được mời làm thành viên nòng cốt và tham gia cơ cấu lãnh đạo của nhiều tổ chức, hiệp hội đại học trong khu vực và thế giới.*

*Công tác học sinh, sinh viên được quan tâm và có nhiều nét mới. Các hoạt động hỗ trợ sinh viên được tăng cường; đời sống tinh thần của sinh viên được cải thiện rõ rệt; hoạt động trao đổi, giao lưu với sinh viên quốc tế được mở rộng.*

*Công tác kế hoạch- tài chính và phát triển cơ sở vật chất ngày càng được hoàn thiện; cơ chế tự chủ tài chính được phát huy có hiệu quả; các nguồn kinh phí phục vụ hoạt động được tăng cường; cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư trang bị mới và nâng cấp theo hướng hiện đại hoá.*

#### **+ Về xây dựng hệ thống quản lý và các đoàn thể quần chúng**

*Mô hình tổ chức, cơ cấu và cơ chế quản lý đang dần được hoàn thiện; hệ thống quản lý từ ĐHQGHN tới cơ sở tiếp tục được củng cố; hoạt động liên thông, liên kết giữa các đơn vị có những bước phát triển mạnh mẽ.*

*Các đoàn thể quần chúng hoạt động có hiệu quả hơn, vừa thực hiện tốt các cuộc vận động lớn của đất nước, của Ngành giáo dục, của Công đoàn và Đoàn thanh niên, vừa tham gia hiệu quả vào quá trình xây dựng và phát triển ĐHQGHN.*

#### **+ Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng**

*Công tác chính trị, tư tưởng được quan tâm thực hiện tốt, góp phần giữ vững sự ổn định và thống nhất trong toàn đảng bộ; Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” được triển khai nghiêm túc, thiết thực và có hiệu quả.*

*Công tác cán bộ có những đổi mới và đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Đội ngũ cán bộ có học hàm và học vị tăng lên đáng kể; công tác quy hoạch, xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đạt được những thành tích quan trọng; công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động luân chuyển cán bộ được thực hiện có hiệu quả.*

*Công tác xây dựng tổ chức Đảng có nhiều chuyển biến tích cực. Cơ cấu tổ chức và đội ngũ đảng viên phát triển mạnh; công tác phân tích, đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng, tự phê bình và phê bình của đảng viên được tiến hành nghiêm túc hàng năm; sinh hoạt chi bộ có nhiều đổi mới. Công tác quản lý đảng viên tiếp tục được làm tốt. Công tác phát triển đảng viên đạt được những kết quả quan trọng. Công tác kiểm tra của Đảng bộ ĐHQGHN được tăng cường.*

#### **b. Một số hạn chế, khuyết điểm chủ yếu**

- Công tác chính trị tư tưởng thực hiện chưa thường xuyên; công tác tuyên truyền, phổ biến những chủ trương lớn của Đảng và Chính phủ về xây dựng ĐHQG chưa thật tốt.

- Kế hoạch và lộ trình cụ thể nhằm nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn quốc tế chưa được quán triệt sâu rộng.

- Số lượng và chất lượng các sản phẩm khoa học công nghệ đạt trình độ quốc tế vẫn còn hạn chế; hoạt động khoa học công nghệ theo hướng liên ngành chưa thực sự trở

thành phương thức tập hợp lực lượng và phát huy thế mạnh của ĐHQGHN; loại hình sản phẩm khoa học công nghệ mang tính ứng dụng thực tiễn chưa nhiều.

- Quá trình lập, triển khai thực hiện công tác kế hoạch chưa tuân thủ và thực hiện theo một quy trình thống nhất; nguồn thu bổ sung chưa đáp ứng mục tiêu đề ra; cơ sở vật chất chưa đạt yêu cầu của một đại học tiên tiến; Dự án xây dựng ĐHQGHN tại Hoà Lạc còn chậm.

## *1.2. Về phương hướng, mục tiêu, các chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2010 – 2015*

Đại hội nhất trí:

### **a. Mục tiêu tổng quát 5 năm tới là**

Tập trung mọi nguồn lực, tạo những bước đột phá về chất lượng, hiệu quả đào tạo và nghiên cứu khoa học, phát triển ĐHQGHN theo mô hình đại học nghiên cứu, đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, tiến tới đạt trình độ ngang tầm các đại học tiên tiến trong nhóm 200 của châu Á, trong đó một số ngành, chuyên ngành khoa học cơ bản, công nghệ cao và kinh tế - xã hội mũi nhọn đạt chuẩn quốc tế.

### **b. Phương hướng chung của đảng bộ trong nhiệm kỳ tới**

- Xây dựng Đảng bộ vững mạnh về tư tưởng, chính trị, tổ chức, có đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng thành công và phát huy ưu thế của đại học nghiên cứu tiên tiến.

- Xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn quốc tế.

- Ưu tiên thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo từng bước đạt chuẩn quốc tế.

- Đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đỉnh cao; tiếp tục nâng cao chỉ số xếp hạng nghiên cứu của ĐHQGHN trên thế giới.

- Tăng cường các điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục; đổi mới mạnh mẽ quản trị đại học, nâng cao tính tự chủ và sáng tạo của các đơn vị; đẩy mạnh liên thông, liên kết.

- Phát triển đa dạng và bền vững các nguồn thu để xây dựng và phát triển ĐHQGHN đạt chuẩn quốc tế và nâng cao đời sống cán bộ.

### **c. Các chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2015**

#### **+ Nguồn nhân lực được đào tạo có chất lượng cao đạt chuẩn quốc tế**

100% sinh viên tốt nghiệp ra trường (bao gồm cử nhân, kĩ sư, thạc sĩ, tiến sĩ) có phẩm chất đạo đức tốt, có kiến thức, kỹ năng đáp ứng yêu cầu xã hội. Trong đó, 25% sinh viên các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế, 15% sinh viên các ngành khác tốt nghiệp ra trường có năng lực, kiến thức, kỹ năng đạt chuẩn quốc tế.

#### **+ Quy mô các bậc và loại hình đào tạo hợp lý, cân đối theo tiêu chí đại học nghiên cứu**

Giữ ổn định qui mô đào tạo đại học chính qui các ngành hiện có. Đảm bảo qui mô các hệ đào tạo tài năng, chất lượng cao, chuẩn quốc tế chiếm 15%, liên kết quốc tế chiếm 10%, sinh viên quốc tế chiếm 3% tổng qui mô đào tạo. Trên cơ sở đảm bảo tỉ lệ sinh

viên/giảng viên dưới 15, tăng qui mô đào tạo đại học chính qui đối với những ngành mới, độc đáo, có tính liên ngành cao và có nhu cầu xã hội; tăng tỉ lệ qui mô đào tạo sau đại học tối thiểu đạt 27% tổng quy mô đào tạo chính quy.

**+ Số lượng, chất lượng sản phẩm nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được nâng cao**

Phát triển các sản phẩm khoa học, công nghệ đạt trình độ quốc tế, tiêu biểu của quốc gia, mỗi năm công bố trên 200 công trình khoa học trong hệ thống tạp chí quốc tế, tối thiểu 03 sách chuyên khảo/trường đại học, viện nghiên cứu, 02 sách chuyên khảo/các đơn vị đào tạo còn lại, trong đó có một số xuất bản bằng tiếng Anh ở nước ngoài. Có ít nhất 05 bằng sáng chế hoặc sản phẩm khoa học công nghệ cụ thể được thừa nhận đưa vào sử dụng trong thực tiễn. Hình thành một số trường phái học thuật có uy tín.

**+ Đội ngũ cán bộ đạt chuẩn quốc tế được phát triển**

Tỉ lệ cán bộ khoa học có trình độ tiến sĩ trở lên tối thiểu đạt 50%, trong đó 70% đối với các lĩnh vực khoa học tự nhiên, công nghệ và kinh tế. Tỉ lệ cán bộ có học hàm giáo sư, phó giáo sư chiếm 25%, cán bộ giảng dạy chuyên môn bằng tiếng Anh chiếm 20%. 100% giảng viên có ít nhất 1 bài báo đăng trên tạp chí khoa học uy tín/sách chuyên khảo/năm.

80% cán bộ quản lý được đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và năng lực quản lý theo các tiêu chuẩn quản trị đại học tiên tiến, tối thiểu đạt 20% cán bộ quản lý hành chính sử dụng tốt tiếng Anh trong công việc và giao tiếp.

**+ Hoàn thiện mô hình đại học nghiên cứu.**

Phát triển 16 ngành, 23 chuyên ngành, 03 khoa thuộc các lĩnh vực khoa học cơ bản, công nghệ cao, kinh tế - xã hội mũi nhọn và các lĩnh vực liên ngành đạt chuẩn quốc tế; thành lập và phát triển 30 nhóm nghiên cứu mạnh đạt chuẩn quốc tế, trong đó có ít nhất 5 nhóm được đầu tư và hoạt động theo mô hình trung tâm nghiên cứu xuất sắc, được xếp hạng trong nhóm 200 các đại học hàng đầu thế giới; tất cả các trường đại học thành viên đều có ít nhất một ngành, chuyên ngành đạt tiêu chuẩn chất lượng tương đương chuẩn AUN hoặc quốc tế. Tối thiểu một lĩnh vực có tất cả các ngành hoặc chuyên ngành tương đương so với các trường có uy tín trong khu vực và trên thế giới.

Tiếp tục phát triển một số đơn vị mới; nâng cấp một số trung tâm nghiên cứu thành viện nghiên cứu trực thuộc; cơ cấu của các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và dịch vụ đạt tỷ lệ tối thiểu 6/3/1.

Các đơn vị trong và ngoài ĐHQGHN liên thông, liên kết, hợp tác toàn diện và các phương pháp, công nghệ quản trị đại học tiên tiến được áp dụng sâu rộng. Đơn giản hóa tối thiểu 30% và hoàn thiện, ban hành bộ thủ tục hành chính, áp dụng triệt để ISO và công nghệ thông tin đối với mọi hoạt động phù hợp, cổng thông tin điện tử và giáo trình qua mạng được vận hành tốt.

**+ Cơ sở vật chất hiện đại đáp ứng nhu cầu đào tạo, nghiên cứu chất lượng cao**

Đô thị ĐHQGHN tại Hòa Lạc được xây dựng và bắt đầu được vận hành từng phần có hiệu quả. Các cơ sở của ĐHQGHN tại các quận nội thành tiếp tục được hoàn

thiện; trang thiết bị, hệ thống giáo trình, tài liệu tham khảo được đầu tư lớn. Xây dựng và hoàn thiện 25 phòng thí nghiệm trọng điểm cấp ĐHQGHN và Nhà nước với trang thiết bị hiện đại, đồng bộ.

**+ *Tạo nguồn lực tài chính bền vững ngoài ngân sách nhà nước***

Tạo thêm nguồn thu bổ sung từ các hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học công nghệ, dịch vụ đạt tỷ trọng 60% so với tổng kinh phí hoạt động thường xuyên, trong đó kinh phí từ các đề tài, dự án khoa học công nghệ, chuyển giao khoa học công nghệ tăng 25 % hàng năm. Các cơ sở ĐHQGHN tại nội thành Hà Nội được phát triển thành khu đô thị tri thức.

**+ *Tiếp tục xây dựng Đảng bộ vững mạnh***

Phần đầu đạt chỉ tiêu hàng năm: 90% tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu đảng bộ, chi bộ trong sạch vững mạnh và 85% đảng viên đạt mức đảng viên đủ tư cách, hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ toàn Đảng bộ sẽ kết nạp 500 đảng viên, trong đó có 400 đảng viên là sinh viên.

**2.** Giao cho Ban Chấp hành Đảng bộ khóa IV (nhiệm kỳ 2010 – 2015) căn cứ kết quả thảo luận những vấn đề cơ bản của Báo cáo chính trị; ý kiến đóng góp của cán bộ, đảng viên từ đại hội các đảng bộ, chi bộ trực thuộc, ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thành ủy để bổ sung, hoàn chỉnh thành văn kiện chính thức của đại hội.

**3.** Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến của các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc và cán bộ, đảng viên đóng góp vào và dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu lần thứ XI của Đảng. Giao Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV căn cứ ý kiến thảo luận tại đại hội để bổ sung, hoàn chỉnh, báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố.

**4.** Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV gồm 33 đồng chí và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XV gồm 04 đồng chí chính thức và 01 đồng chí dự khuyết.

**5.** Giao Ban Chấp hành Đảng bộ ĐHQGHN khóa IV căn cứ Nghị quyết đại hội, trên cơ sở quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XV, xây dựng các chương trình, kế hoạch công tác để nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đi vào thực hiện trong thực tiễn.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

**ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ ĐHQGHN LẦN THỨ IV**